
Opinn fundur um aukna umferð ferðamanna á Vatnsnesi  

Haldinn í Hamarsbúð laugardaginn 23. mars. Kl. 13:00 

 

 

 

Umferð ferðamanna um Vatnsnes hefur aukist mjög mikið á liðnum 

árum og allar spár benda til að sú þróun haldi áfram. Ýmislegt 

jákvætt fylgir þessari auknu umferð og margir hafa tekjur af því að 

selja ferðamönnum vörur og þjónustu.  

 

Aukinni umferð ferðamanna fylgja einnig neikvæðir þættir, 

sérstaklega þegar vegir, aðgengi og þjónusta er ekki í samræmi við 

þarfir íbúa né ferðamanna. Taka þarf höndum saman til að tryggja 

sátt hagsmunaaðila og bregðast við þeirri þróun sem er að verða.  

 

 

 

DAGSKRÁ 

 

Tækifæri ferðaþjónustunnar 

Ferðamálafélag V-Hún 
 

Þjónusta og stuðningur sveitarfélagsins 

Leó Örn Þorleifsson, oddvit Húnaþings vestra 
 

Vegagerðin sem þjónustuaðili ferðamanna 

Gunnar Helgi Guðmundsson, svæðisstjóri Vegagerðarinnar 
 

Viðhorf landeigenda og íbúa svæðisins 

Erindi frá landeigendum 
 

Samvinna samfélagsins  –  verkefnið Svæðisgarður á Snæfellsnesi 

Björg Ágústsdóttir, Alta ráðgjafarfyrirtæki 
 

"Aukin sókn, nýjar áskoranir"  

Elías Gíslason forstöðumaður Ferðamálastofu á Akureyri 
 

Kaffihlé 

Pallborðsumræður – spurt og svarað 

 

Ferðamálafélag V-Hún.  


